

B Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn về quy mô các trường tiểu học như sau: "Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp (thay cho tối đa 30 lớp như quy định hiện hành tại Thông tư số 13). Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp".

Diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các im trường) cụ thể xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và bình quân tối thiểu 10m² cho một học sinh; đối với các ô thửa loại III trở lên (theo công nhận loại thửa của cấp có thẩm quyền) cho phép bình quân tối thiểu 6m² cho một học sinh (thay cho quy định: đối với các ô thửa miền núi, khu vực trung tâm các ô thửa có quy hoạch cho phép bình quân tối thiểu 8m² cho một học sinh). Đối với trường có tổ chức nội trú học sinh, tập trung cho học sinh bán trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú; nhà, tập trung cho học sinh bán trú bố trí 6m² cho một học sinh".

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu

Theo dự thảo, đối với phòng học: Bố trí mỗi lớp có một phòng học riêng; có thể sử dụng làm nơi nghỉ trưa cho học sinh (nếu có); trang bị: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và thích nghi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt; hệ thống thông gió, thiết bị dạy học;

Phòng học bộ môn: có tối thiểu 03 phòng tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học - Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ. Căn cứ vào kinh tế, ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc: bố trí chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng thông gió, thiết bị cho môn học, bố trí vị trí thi gian, không gian thực hiện kiểm tra và hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bố trí nội dung giảng dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , **min phí phục vụ**

- ng dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý** của tổ chức, công dân và chuyển nội dung quan chức quản lý
- Hàng ngày, gửi áp **quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội**
- Hàng ngày thực hiện **thực hành chính**
- Hàng ngày sử dụng **Hệ thống thông tin chính quyền** trực tuyến
- Cung cấp thông tin **phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh**
- Cung cấp dịch vụ **Tổng đài CSKH, nhận tin CSKH, truyền thông, số kiến** và các dịch vụ tư vấn khác...